

Sóc Trăng: Đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

13:44 30/05/2023

Tác giả: Đang cập nhật

BHXH tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ phát động ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.



Lễ phát động ra quân trực tuyến hưởng ứng tháng BHXH toàn dân tỉnh Sóc Trăng.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng tháng Bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân năm 2023, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, viên chức ngành BHXH trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023 do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao.

Lễ ra quân với chủ đề: “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”, qua đó ngành BHXH muốn đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham

gia BHXH sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo.

Lễ phát động ra quân diễn ra từ ngày 21/5/2023 và sẽ tiếp tục triển khai đến hết ngày 30/6/2023 với các hình thức: Thực hiện phát động lễ ra quân trực tuyến tại phòng họp trực tuyến cơ quan BHXH tỉnh và cơ quan BHXH các huyện, thị xã.

Sau lễ phát động, BHXH tỉnh/huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động, phát loa phóng thanh tại các chợ trung tâm, những địa điểm đông dân cư, vùng sâu, vùng xa.... kết hợp phát tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, viên chức BHXH tỉnh/huyện phối hợp cùng với nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chia thành từng nhóm thực hiện tuyên truyền tại các khu dân cư để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Sau lễ phát động, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại các chợ trung tâm, địa điểm đông dân cư để truyền tải các thông điệp về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT và ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2023.

Tính đến tháng 4/2023, toàn tỉnh có 68.570 người tham gia BHXH bắt buộc, 12.891 người tham gia BHXH tự nguyện, 61.175 người tham gia BHTN và 1.079.997 người tham gia BHYT. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, các hoạt động tuyên truyền tư vấn trực tiếp được đẩy mạnh.

Thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, tiện lợi, rút ngắn thời gian giải quyết; các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc dự đoán sẽ gặp phải trong thời gian tới; bàn bạc những giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN, quyết tâm thực hiện đạt những chỉ tiêu được giao.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/soc-trang-day-manh-truyen-thong-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bhtn-bhyt>